



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 1 - 7 สิงหาคม 2555

ผู้ส่งออกข้าวไทยแนะรัฐทยอยระบายข้าว ลุ้นปลายเดือนส.ค.คู่แข่งเจอภัยธรรมชาติ

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศจะระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2554/ 2555 และ นาปรังในฤดูการผลิต 2555 โกดังองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยไม่กำหนดปริมาณการระบาย ให้กับผู้ที่สนใจที่จะมาซื้อข้าวเพื่อขายในประเทศและส่งออก ไปจนถึง วันที่ 31 ธ.ค.นี้ ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีเกณฑ์การระบายข้าวออกมาว่าจะเป็นภาระบายในลักษณะใด ซึ่งก็คาดว่าจะมีเอกชนให้ความสนใจจำนวนมาก เพราะเห็นว่าเป็นการประมูลอย่างเปิดเผย และเห็นว่ารัฐบาลควรทยอยระบายออกมาเพื่อให้ตลาดมีการปรับตัว แต่หากจะระบายแบบลือตใหญ่รัฐบาลก็ต้องมีคำสั่งซื้ออยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว และเป็นคำสั่งซื้อที่มีปริมาณมากและชัดเจนว่าผู้ซื้อจะซื้อข้าวจากไทยแน่นอน

นางสาวกอบสุข ยังกล่าวถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวยังไม่มีภาวะกระเตื้องขึ้นซึ่งในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าได้ส่งออกข้าวไปไม่ถึง 5 แสนตัน แม้ว่าไทยจะชนะการประมูลเพื่อขายข้าวให้อีก 8 หมื่นตันก็ไม่ได้ทำให้ปริมาณการส่งออกกระเตื้องขึ้นมา อย่างไรก็ตามยังต้องลุ้นอีกว่าในช่วงปลายเดือนส.ค.นี้ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศที่ปลูกข้าว และข้าวสาลีจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหน หากสถานการณ์รุนแรงก็จะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทย เพราะหลายประเทศก็อาจซื้อข้าวมาตุนไว้เพราะผลผลิตในประเทศลดลง แต่หากสถานการณ์ไม่รุนแรงและทั่วโลกก็รู้ว่าไทยต้องการระบายข้าวที่มีอยู่กว่า 17 ล้านตันก็อาจทำให้ตลาดยังไม่สั่งซื้อจากไทยเพราะรู้ว่ายังไงก็ต้องระบาย ไม่ช้าก็เร็วเพราะหากยังเก็บข้าวต่อไปก็จะเป็นภาระของรัฐบาลและไม่มีทางที่จะบริโภคภายในประเทศได้หมด ซึ่งก็ทำให้ข้าวไทยถูกตราค่าโดยตลาดโลกเป็นผู้กำหนดราคาเหมือนเดิม

ทั้งนี้การส่งออกข้าวครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.2555) ของไทยอยู่ที่ 3.45 ล้านตันลดลงถึง 45% เมื่อเทียบกับปี 2554 มูลค่า 71,483 ล้านบาท ลดลง 34% คิดเป็นมูลค่าเหรียญสหรัฐ 2,314 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 35% ส่วนราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 617 เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 19% โดยทุกตลาดการส่งออกติดลบในข้าวทุกประเภท เช่น ต้นข้าวขาวครึ่งปีแรกของปี 2554 ส่งออกได้กว่า 2.6 ล้านตัน ปีนี้ได้เพียง 1.2 ล้านตัน ลดลงกว่า 53% ต้นข้าวหอมมะลิ ก็เคยส่งออกได้ 7 แสนตันปีนี้ได้ 6 แสนตันลดลง 13% ต้นข้าวหนึ่งเคยส่งออกได้กว่า 2.1 ล้านตัน เหลือ 1.2 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา สยามรัฐ

นักธุรกิจชี้จุดด้อยข้าวไทยแพง ส่งออกทรุด เวียดนาม-อินเดีย-ปากีสถานแข่งหน้า จีรัฐแก้จำนำข้าว

นายเดชขจร เลิศประเสริฐกุล นักธุรกิจส่งออกข้าวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่า ขณะนี้ข้าวไทยขายไม่ดี เพราะราคาสู้เวียดนาม อินเดีย ปากีสถานไม่ได้ เนื่องจากราคาข้าวในไทยสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แม้ข้าวเมืองไทยคุณภาพดีกว่า แต่ราคาสูงขึ้น ทำให้ขายไม่ได้ ยกเว้นข้าวหอมมะลินิดร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านขายน้อย ประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่ง แม้แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังสั่งข้าวหอมมะลิจากไทย

นายเดชขจรกล่าวว่า ปัญหาในขณะนี้คือราคา ถ้าราคาข้าวไทยแพงกว่าเพื่อนบ้านตันหนึ่งประมาณ 20 -30 เหรียญสหรัฐ หากไทยสามารถปรับระดับราคาจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านได้

"นโยบายภาครัฐที่จําหน่ายราคา 1.5 หมื่นบาทต่อตัน ถ้าชาวนาในราคานี้จะช่วยชาวนาได้เยอะ แต่ราคาดีจะทำให้เราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ ส่วนรัฐบาลต้องช่วยทั้งชาวนาและผู้ประกอบการ ประเทศไทยจะได้เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งต่อไป ขณะนี้เวียดนามแข่งไปแล้ว ถ้าชาวนาจําหน่ายราคา 1.5 หมื่นบาทจะไม่มีปัญหา แต่ชาวนาบางคนบอกว่าจําหน่ายไม่ได้ราคาเต็ม โดนหักบ้าง จึงขอให้รัฐช่วยให้ชาวนาได้รับในราคาเต็ม" นายเดชขจรกล่าว

สำหรับปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์รับจําหน่าย นายเดชขจร กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายคําที่ต้องหาความจริง ถ้าทุกอย่างโปร่งใสจะเป็นประโยชน์ต่อชาวนาและผู้ส่งออก

ที่มา มติชน

ปชป.อัดยับจําหน่าย ถึงมือชาวนาแค่ 9 พัน

นายเกียรติ สิทธิอมร รองนายกรัฐมนตรีเงา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังจับตาโครงการรับจําหน่ายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบว่า เป็นนโยบายที่สร้างความเสียหายให้แก่งบประมาณของประเทศสูงมาก ถ้ามีการรับจําหน่ายทุกเมล็ดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด จะต้องใช้งบประมาณถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี และรัฐอาจขาดทุนกว่า 1.5 แสนล้านบาท ขณะที่ผลลัพท์กลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ว่าจะทำให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้น ชาวนาที่ไม่สามารถขายข้าวเปลือกเจ้าได้ในราคา 15,000 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาทต่อตันตามที่รัฐบาลสัญญาเอาไว้

"มาถึงวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่า รัฐบาลคิดผิดพลาดและสร้างความเสียหายมหันต์ต่องบประมาณของประเทศ เมื่อผลที่เกิดขึ้นแทนที่ราคาข้าวจะขยับอย่างจําต้องการ กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลต้องแบกภาระซื้อเก็บเอาไว้เองทั้งหมด สถานการณ์ปัจจุบันยิ่งซ้ำเติมเรามากขึ้น เพราะสต็อกยิ่งสูง ราคาที่ยังตก"

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสต็อกข้าวถึง 30 ล้านตัน ส่วนไทยมีสต็อกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากโครงการรับจําหน่ายกว่า 10 ล้านตัน ถือเป็นแรงกดดันสำคัญทำให้ราคาตลาดโลกตกลงไปด้วย ดังนั้น การระบายสต็อกข้าวที่รัฐบาลซื้อมาแพง คงหลีกเลี่ยงการขาดทุนไม่ได้แน่นอน ขณะที่ผู้ประกอบการข้าวถุงในประเทศก็ต้องขอขยับราคาเพิ่มขึ้น เพราะข้าวที่ซื้อมาแปรรูปในประเทศ สูงกว่าราคาตลาดโลก สุดท้ายคนไทยก็ต้องกินข้าวในราคาที่แพงกว่าคนทั้งโลก โดยชาวนาไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียความเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกให้กับอินเดียและเวียดนามไปแล้ว เนื่องจากราคาข้าวไทยถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลที่ใช้นโยบายประชานิยมเข้ามารับจําหน่ายในราคาที่สูงมาก จนผู้ส่งออกไทยไม่สามารถแข่งขันในเรื่องต้นทุน กับประเทศอินเดียและเวียดนามได้อีกต่อไป

จากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าวล่าสุดในช่วงระหว่างวันที่ 1-23 ก.ค. ประเทศไทยส่งออกได้เพียง 3.3 แสนตัน คิดลบไปถึง 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในเดือนก.ค.ปี 2554 ไทยเคยส่งออกไปถึง 7.69 แสนตัน เบ็ดเสร็จรวมแล้วในช่วง 7 เดือนแรก(ม.ค.-ก.ค.) ปีนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวไปเพียง 3.7 ล้านตัน จากเดิมที่เราเคยส่งได้ 7.1 ล้านตัน

นายเกียรติ กล่าวว่า การวิจารณ์ความเสียหายจากนโยบายรับจําหน่าย ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย เมื่อบทความจากนิตยสารระดับโลกอย่าง The Economist หรือแม้กระทั่งนาย Vikram Nehru อดีตประธานธนาคารโลก ประจำประเทศไทย ได้เขียนบทความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ Carnegie Endowment ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดับโลก ชี้ให้เห็นชัดเจนว่านโยบายที่รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ กำลังดำเนินการอยู่นี้ผิดพลาดและสร้างความเสียหายรุนแรงต่อประเทศไทย ถึงขนาดจะทำให้ประเทศไทยต้องเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก และเสียวิจาร์ณไปถึงขนาดว่า ผู้ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ไม่ใช่ชาวนา แต่คือเจ้าของโรงสีและพ่อค้าคนกลาง

ข้อมูลจากตัวแทนเกษตรกรจากจังหวัดที่เป็นผู้ขำขำน้ำ ทั้งอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ที่รายงานต่อกรมการของสภภาพ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถจะขายข้าวได้ราคา 15,000-20,000 บาทต่อตันอย่างที่รัฐบาลหาเสียงเอาไว้ ส่วนใหญ่ขายได้เพียง 9,000บาทเท่านั้น เพราะจตุรัสซ้อมีการอ้างเรื่องน้ำหนัก หรือความชื้น

"ประเทศไทยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อต่างประเทศว่า โครงการจำนำข้าวมีเงินถึงมือเกษตรกรแค่ 1 ใน 5 เท่านั้น รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะนิ่งเฉยๆไม่ได้ ต้องตอบว่าให้ได้ว่าเงินอีก 4 ใน 5 นี้ไปอยู่ในมือใคร และสองคือการมีสต็อกข้าวมากยิ่งเก็บข้าวไว้นานคุณภาพก็เสื่อม ต้องว่าจ้างเอกชนปรับปรุงข้าว และเวลาขายข้าวจากโกดังเมื่อไหร่ก็เป็นทีวิจารณ์กันทุกสมัย ถึงความไม่โปร่งใส การฮั้วกันบ้าง โกงกันบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์และการส่งออกของประเทศมีอุปสรรคมาก" นายเกียรติระบุ

ทั้งนี้ รัฐบาลยังใช้เงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)และออมสินในการรับจำนำแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท แต่ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยชาวนาได้เพียง 1.7 ล้านคน เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวกว่า 5.6 ล้านครัวเรือน รัฐบาลต้องพิจารณาว่าจะให้ ธกส.และออมสิน เป็นผู้แบกรับภาระในโครงการนี้จะไหวหรือไม่ และใครจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น จะอ้างว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบคงไม่ได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ผู้ค้าข้าวคาดรัฐขาดทุน 900 ล.ขาย'ไอเวอรีโคสต์' 2.4 แสนตัน

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าว เปิดเผยว่า วงการค้าข้าวกำลังเกิดข้อกังขา ในการระบายข้าวของรัฐบาล ส่วนรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาระบุว่าการปรับปรุงคุณภาพข้าวส่งมอบแบบจีทูจีนั้น ประเทศผู้ซื้อจะเป็นผู้เลือกเอกชนที่ปรับปรุงข้าวเอง

ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะการค้าข้าวแบบจีทูจี เมื่อรัฐบาลตกลงขายข้าวให้ประเทศผู้ซื้อได้แล้ว ก็จะมาเปิดประมูลเพื่อหาผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าวส่งมอบ และเป็นลักษณะอย่างนี้มาตลอด ดังนั้นการที่รัฐบาลมอบสิทธิ์ปรับปรุงข้าวให้เอกชนเพียงรายเดียวนั้น ถือว่ามีข้อพิรุท และดำเนินการอย่างไม่โปร่งใส

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การขายข้าวแบบจีทูจีให้รัฐบาลไอเวอรีโคสต์ปริมาณ 2.4 แสนตันนั้น รัฐบาลได้นำสต็อกข้าวจำนวนดังกล่าวขายในราคาต่ำให้เอกชนรายหนึ่ง เพื่อปรับปรุงและส่งมอบให้ไอเวอรีโคสต์ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าตลาดมาก คาดว่าจะขาดทุนจากการขายล็อตดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าโครงการรับจำนำนาปรังฤดูกาล 2555 ที่ขณะนี้มียังจำนวน 9.85 ล้านตัน ไม่ถือว่าเป็นปริมาณสูงผิดปกติ เพราะปัจจุบันการปลูกข้าวนาปรังที่ใช้น้ำจากเขตชลประทาน เพาะปลูกตลอดทั้งปี หรือประมาณ 2-3 รอบในปัจจุบัน

ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังปีนี้อาจสูงถึง 15 ล้านตันข้าวเปลือก จึงไม่ใช่เรื่องการค้าข้าวประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ เพราะรัฐบาลตรวจสอบเข้มอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกษตรกรไทยเสียประโยชน์

ส่วนกรณีทีที่ตีอาร์ไอออกมาระบุว่ามีข้าวส่วนเกินในตลาดมากถึง 3 ล้านตัน และเกรงว่าจะเป็ข้าวสวมสิทธิ์จากประเทศเพื่อนบ้านนั้น เป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งตั้งคำถามกลับไปว่าหน้าที่ของ ทีดีอาร์ไอคือให้ข้อเสนอแนะรัฐบาล ไม่ใช่การออกมาให้ข้อมูลโจมตีเช่นนี้ และทีดีอาร์ไอก็ไม่เคยศึกษาตัวเลขผลผลิตข้าวไทยอย่างจริงจัง

การออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักวิชาการจาก ทีดีอาร์ไอจึงเป็นมุมมองคนรุ่นเก่าแบบใช้โทรศัพท์ ตู้หยอดเหรียญ ปัจจุบันใช้มือถือ 3 จีกันหมดแล้ว

ขณะที่การบริหารจัดการสต็อกนั้นเขาเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง ที่รัฐจำนำข้าวทุกเม็ดและไม่ต้องกังวลว่าจะขาดสถานที่เก็บ เพราะกำลังการผลิตของโรงสีปัจจุบันมีกำลังการผลิตส่วนเกิน ช่วงที่ผ่านมา กำลังการผลิตถึง 90 ล้านตัน และมีความสามารถเก็บรักษาได้ 17-18 ล้านตันข้าวสารได้อย่างไม่มีปัญหา ประกอบกับ สต็อกของครัวเรือนแต่ละหลังที่หมุนเวียนออกไปอยู่ตลอดเวลา เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง ที่นักวิชาการไม่ได้วิเคราะห์ถึง

นายยรรยงกล่าวว่า แนวคิดของเขาในการ บริหารสต็อกข้าวนั้น จะเก็บสต็อกไว้ประมาณ 2 ปี เพื่อดึงราคาให้สูงขึ้น หากพ่อค้าต้องการข้าวไปขาย หรือไปหาตลาดมาต้องขายในราคาสูง เลิกแนวคิดขายข้าวราคาถูก เพราะไม่มีข้าวไทยราคาถูกขายอีกต่อไป หากดึงราคาได้ถึงระดับ 600-700 ดอลลาร์จึงทยอยระบายออก ประสบกับการขาดทุนเล็กน้อยแต่ราคาข้าวพุ่งขึ้นเกษตรกรได้ประโยชน์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พาณิชย์ เผยฟิลิปปินส์ขอขยายเวลาชะลอลดภาษีนำเข้าข้าวอีกรอบ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ฟิลิปปินส์ขอต่ออายุการใช้มาตรการพิเศษในการนำเข้าข้าวภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ออกไปอีก 5 ปี หรือสิ้นสุดภายในปี 2560 หลังจากที่หมดอายุลงเมื่อเดือนมิ.ย.2555 พร้อมทั้งยังได้เจรจากับประเทศผู้ส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ เพื่อชดเชยความเสียหายจากกรณีดังกล่าวด้วย ได้แก่ เวียดนาม ไทยปากีสถาน อินдия จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา และเอลซัลวาดอร์

ซึ่งการเจรจาขอต่ออายุครั้งนี้ เป็นการขอต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้ต่ออายุครั้งแรกไปตั้งแต่เดือนก.ค. 48-30 มิ.ย.55 โดยมาตรการดังกล่าว ฟิลิปปินส์ได้กำหนดโควตานำเข้าข้าวที่ 350,000 ตัน ในอัตราภาษี 40% ซึ่งในจำนวนนี้ได้จัดสรรให้ไทย 98,000 ตัน จีน 25,000 ตัน และออสเตรเลีย 15,000 ตัน

สำหรับสาเหตุที่ต้องขอขยายเวลาการกำหนดโควตานำเข้าดังกล่าวเพราะต้องการส่งเสริมให้ชาวนาเตรียมความพร้อม เพื่อให้ผลิตข้าวในราคาที่สามารแข่งขันได้กับข้าวที่นำเข้า และมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ

นางศรีรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเจรจาระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ในครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน หรือภายในต้นเดือนต.ค.นี้ จากนั้นไทยจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550

ทั้งนี้ ไทยยังได้เจรจาเพื่อขอชดเชยความเสียหายกรณีที่ฟิลิปปินส์ขอขยายเวลาการชะลอการลดภาษีนำเข้าข้าว ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ที่ตามแผนฟิลิปปินส์จะต้องลดภาษีนำเข้าข้าวจากอาเซียนให้เหลือ 35% ระหว่างวันที่ 8 เม.ย.53-31ธ.ค.57 แต่จนถึงขณะนี้ยังคงภาษีไว้ที่ 40% แต่จะขอลดเหลือ 35% ในปี 58 ซึ่งไทยได้เจรจาขอให้ฟิลิปปินส์เพิ่มปริมาณการนำเข้าจากไทยให้มากกว่าปีละ 367,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ตกลงร่วมกันไว้ในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน

"การเจรจาระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ในครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน หรือภายในต้นเดือนต.ค.นี้ จากนั้นไทยจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 เชื่อว่าฟิลิปปินส์จะยอมตามที่ไทยเสนอ หรืออาจต่อรองโควตาที่ไทยเสนอลงบ้างเล็กน้อย แต่หากไม่ยอม จะถือว่าการเจรจาต่อรองไม่สำเร็จ และจะทำให้ฟิลิปปินส์ไม่สามารถต่ออายุมาตรการนี้ได้ตามที่แจ้งไว้ต่อบับลิวทีโอ" อธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ผู้ค้าแฉของดีอยู่ในมือรัฐ-จวกเร่งทดสอบข้าวราคาแพง คนไทยกินข้าวคุณภาพต่ำ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงสำหรับการบริโภคภายในประเทศกำลังมีปัญหาด้านคุณภาพของข้าวที่ลดลง โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวถุง ของกรมการค้าภายในได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ซึ่งเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ไปอยู่ในมือของรัฐบาลหมดและยังไม่มีการระบายออกมา ส่วนข้าวที่นำมาผลิตและจำหน่ายในปัจจุบันเป็นข้าวฤดูกาลเดิมที่ยังคงมีอยู่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลยังไม่ระบายข้าวหอมมะลิออกมายังไม่มีผลกระทบที่จะทำให้ข้าวหอมมะลิขาดตลาด แต่จะมีผลในด้านราคา ซึ่งแม้ราคาข้าวหอมมะลิจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่เมื่อรัฐบาลยังไม่ระบายข้าวและเก็บอยู่ในสต็อกนานเข้าก็จะส่งผลต่อคุณภาพของข้าวเช่นกัน ทำให้ข้าวที่มีคุณภาพดีในปัจจุบันอาจกลายเป็นข้าวที่มีคุณภาพด้อยลงในอนาคต ราคาข้าวก็จะทรงตัวและไม่ปรับสูงขึ้น โดยปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิที่เป็นวัตถุดิบจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 31-34 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว ต่างจากข้าวขาว ที่ปัจจุบันยังมีข้าวในตลาดอยู่มาก ทำให้ราคาข้าวขาวมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ปัญหาในขณะนี้อยู่ที่เงื่อนไขการประมูลข้าวของภาครัฐ ที่กำหนดให้ประมูลตามสภาพ และผู้ประมูลต้องรับผิดชอบคุณภาพของข้าวเอง เมื่อกำหนดมาอย่างนี้ทำให้ผู้ประมูลเองไม่สามารถเสนอราคาสูงได้ เพราะไม่มั่นใจถึงคุณภาพข้าวว่าเป็นอย่างไร ทั้งที่ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ก็มีกลไกในการตรวจสอบก่อนนำข้าวเข้าคลังอยู่แล้ว โดยว่าจ้างเซอร์เวย์เยอร์หรือผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวมาตรวจสอบก่อนรับเข้าโกดัง แต่ทำไมเมื่อเปิดประมูลกลับให้ผู้ประมูลต้องรับผิดชอบเอง โดยรัฐบาลไม่รับรองเรื่องคุณภาพข้าว

"รัฐบาลมีการว่าจ้างเซอร์เวย์เยอร์ตรวจสอบข้าว ก็น่าจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ แต่เมื่อไม่การันตีคุณภาพ ให้ผู้ประมูลรับผิดชอบเอง แล้วใครจะให้ตามราคาตลาดได้ ขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องการขายข้าวได้ในราคาดี ๆ เมื่อประมูลราคาต่ำไปก็ยกเลิก ข้าวก็ยังอยู่ในสต็อกรัฐบาล" นายสมเกียรติ กล่าว

ขณะที่นายปราโมทย์ วาณิชชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมที่จะระบายข้าวสารในสต็อกจำนวน 8.5 ล้านตัน ตั้งแต่เดือนส.ค. ไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยจะมี การเปิดประมูลขายให้แก่ผู้สนใจเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกในตลาดต่างประเทศ จะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลงทันที ส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการซื้อ และคาดว่ารัฐจะขาดทุนจากโครงการดังกล่าวคิดเป็นวงเงินประมาณ 1.07 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

"รัฐไม่จำเป็นต้องออกมาประกาศให้คึกคักขนาดนี้ เพราะจะทำให้ราคาตลาดโลกลดลงทันที กระเทือนไปทั่วโลก เอกชนก็จะไม่ซื้อ" นายปราโมทย์ กล่าว

นายปราโมทย์ กล่าวอีกว่าวิธีระบายข้าวที่เหมาะสมที่สุดคือการขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET) เนื่องจากมีวิธีการซื้อขายที่ชัดเจน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดโลก โดยคาดว่าจะการระบายข้าวผ่านตลาด AFET จะสามารถขายข้าวไปปีละ 2.5-3 ล้านตัน

อนึ่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมท่านมานายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการระบายข้าว ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวนาปีปีการผลิต 2554/ 2555 และนาปีในฤดูการผลิต 2555 โกดังองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยไม่กำหนดปริมาณการระบาย ให้กับผู้ที่สนใจที่จะมาซื้อข้าว เพื่อขายในประเทศและส่งออก ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55 นี้

ที่มา แนวหน้า

อนุมัติระบายสต็อกข้าวรอบใหม่ ไม่จำกัดจำนวนถึงสิ้นธ.ค.นี้

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการระบายข้าว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้อนุมัติกรอบการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 และนาปี 2555 ที่จัดเก็บในโกดังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งให้กรอบระยะเวลาการระบายตั้งแต่สิงหาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ ไปดำเนินการระบายตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งการเปิดประมูลทั่วไป และขายจึทุจึรวมถึงปริมาณในการระบายแต่ละครั้ง ตามภาวะตลาดที่เหมาะสม

"การระบายข้าวใหม่เพราะตลาดต่างประเทศต้องการ และหลายประเทศแสดงความสนใจซื้อข้าวไทย เรื่องราคาจะให้ใกล้เคียงราคาตลาด ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายหมดทั้งสต็อกหรือเร่งระบาย ตามเหมาะสมของตลาดและความต้องการ เรื่องราคาจะขาดทุนเท่าไร? เมื่อยังไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุน ซึ่งการจะอนุมัติขายจริงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อน"

นายบุญทรงกล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้ อคส.ระบายข้าวเก่าเก็บปี 2546-2548 ปริมาณ 10,000 ตัน และได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตรวจสอบสต็อกข้าวทั้งระบบว่ามีปริมาณเท่าไร รวมถึงปริมาณสต็อกว่าสอดคล้องกับยอดตามบัญชีโครงการรับจำนำหรือไม่ หลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำสูงกว่าเป้าหมายรับจำนำ

ผู้สื่อข่าวรายงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 มีปริมาณ 6.9 ล้านตัน ข้าวเปลือกนาปรัง 2555 อีก 9.8 ล้านตัน ทำให้ปัจจุบันมีสต็อกข้าวสารปริมาณ 10.2 ล้านตัน

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลจะระบายสต็อกข้าว แต่ควรทยอยระบายแบบสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องกังวลว่าราคาจะตกหรือขายขาดทุน เพราะการอื่นเก็บปริมาณสต็อกข้าวไว้ในปริมาณที่สูงเกินไป ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดค้าข้าวไทย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีที่บริษัทสยาม อินดิคา ผู้ประกอบค้าข้าวที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร เข้าร่วมประมูลข้าวของรัฐบาลนั้น หากเป็นการประมูลลับ ธนาคารไม่ทราบเรื่อง แต่หากประมูลข้าวตามปกติ ธนาคารจะเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้บริษัทจะต้องเงินหมุนเวียนตามกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ทำมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยขณะนั้นธนาคารจะมียกเงินให้ 1 พันล้านบาท รวมกับหนี้เดิมที่มีอยู่ 1 พันล้านบาท แต่ปัจจุบันมูลหนี้คงค้างลดลงเหลือ 1 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการชำระหนี้คืนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการสำรองกรณีนี้เต็มวงเงินไปแล้ว

"ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะข้าวมีการขอสินเชื่อจากธนาคารน้อยมากเพราะการจำนำข้าวทำให้บริษัทค้าข้าวไม่ต้องเข้าประมูล แต่จะรับซื้อจากรัฐ ทำให้ธนาคารไม่มีการปล่อยสินเชื่อมากนัก"

ที่มา มติชน

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ก.ค. 2555 มีจำนวน 765,068 ตัน มูลค่า 302.474 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ก.ค. 2555 มีจำนวนรวม 4.176 ล้านตัน มูลค่า 1.868 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 10% และมูลค่าลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 4.619 ล้านตัน มูลค่า 2.187 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) นับจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20 % จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าอุปทานข้าวในตลาดจะมีมากขึ้น เพราะอยู่ในช่วงที่ผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่วงการค้าคาดว่าผลจากภาวะภัยแล้งในสหรัฐจะช่วยให้ราคาข้าวปรับสูงขึ้นบ้าง โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 407-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) ปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 375-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

อย่างไรก็ตาม วงการค้าคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะในช่วงนี้ผู้ส่งออกได้ซื้อข้าวเก็บสต็อกเพื่อเตรียมไว้สำหรับคำสั่งซื้อข้าวจากอินเดียเซีย ซึ่งคาดว่าจะซื้อข้าวขาว 15% ประมาณ 500,000 ตัน ทั้งนี้หลังจากมี

ชาวดังกล่าวได้ทำให้ราคาข้าวขาว 5% ในช่วงปลายสัปดาห์ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port)

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างนโยบายการเก็บสต็อกข้าวจากเกษตรกรในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) ซึ่งนาย Bui Ba Bong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรระบุว่า กระทรวงกำลังเร่งดำเนินการร่างนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกไว้ในช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring rice crop) ในระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. จำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร และฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice crop) ในระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. จำนวน 1-1.5 ล้านตันข้าวสาร เพื่อที่จะช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ในการประชุมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดแผนการรับซื้อข้าวเปลือกแทนที่จะซื้อข้าวสาร เพราะข้าวสารส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของพ่อค้าข้าว นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องกำหนดวิธีการในการรับซื้อข้าวเพื่อให้ประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะขายข้าวให้พ่อค้าข้าวก่อนที่โครงการของรัฐบาลจะเริ่มขึ้น ดังนั้นผลประโยชน์จึงไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางแทนที่จะเป็นเกษตรกร

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (The Ministry of Industry and Trade) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไปจะมีการจำกัดจำนวนผู้ส่งออก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ส่งออกประมาณ 50 รายจะไม่ได้รับใบอนุญาตส่งออก (export licence) อีกต่อไป

ทั้งนี้ ตามกฎหมายส่งออกข้าวฉบับใหม่ (Decree 109 on rice export businesses) ที่ประกาศไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 ผู้ส่งออกที่จะได้รับใบอนุญาตส่งออกจะต้องมีคลังสินค้าที่เก็บข้าวไว้อย่างน้อย 5,000 ตัน มีโรงสีกำลังการผลิตอย่างน้อย 10 ตันต่อชั่วโมง และต้องมีการส่งออกอย่างน้อยปีละ 10,000 ตัน

ทั้งนี้ กรมการส่งออกและนำเข้า (The Import and Export Department) ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ส่งออกประมาณ 150 ราย โดยแต่ละรายมีทั้งที่ได้รับใบอนุญาตส่งออก 1 ปี หรือ 5 ปี โดยคาดว่าหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎดังกล่าวจะทำให้ผู้ส่งออกที่จะไม่ได้รับใบอนุญาตมีประมาณ 50 ราย

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักข่าวกัมพูชา รายงานว่า ครึ่งแรกของปีนี้กัมพูชาส่งออกข้าวได้น้อยลง เนื่องจากมีการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดโลก รวมทั้งในหลายประเทศผลิตข้าวได้มากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออินเดีย แต่ข้าวของกัมพูชาก็ได้ราคาดีขึ้น ได้เงินมากขึ้น

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ในระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ย.ปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้น 76,134 ตัน ลดลง 5% จาก 80,442 ตัน ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันกลับขายได้ราคาสูงขึ้นถึง 18% รวมเป็นเงิน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 45.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2554

นาย Kim Savuth ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา (Rice Exporters Federation of Cambodia หรือ REFC) ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อต้นปีนี้ ระบุว่า นอกจากประเทศอื่นๆ ผลิตข้าวได้มากขึ้นแล้ว วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปก็เป็นอุปสรรคสำคัญทำให้ส่งออกข้าวลดลงอีกด้วย

นอกจากสมาคมผู้ส่งออกแล้วในกัมพูชายังมีการจัดตั้งสมาคมโรงสีข้าวขึ้นมาอีกด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันขึ้นไปภายในปี 2558

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการอินเดีย รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crop) ณ วันที่ 3 ส.ค. มีการเพาะปลูกแล้ว 146 ล้านไร่ ลดลง 9.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่กำลังประสบภาวะฝนตกน้อยได้แก่ แคว้น West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh และ Punjab ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย คาดการณ์ว่า ช่วงฤดูมรสุมปีนี้อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน จะมีฝนตกน้อยกว่าปริมาณปกติในช่วงเดียวกันของทุกปีประมาณ 10% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร ทำให้เกษตรกรหลายล้านคนต้องเผชิญกับความยากลำบาก

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นยังทำให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูง เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้านาเพื่อไม่ให้ต้นข้าวล้มตาย ซึ่งก็อาจทำอินเดียต้องเผชิญวิกฤตพลังงานไฟฟ้าอีกครั้ง หลังจากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่งจะเผชิญวิกฤตไฟฟ้าดับครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์ สร้างความโกลาหลให้กับประชาชนกว่า 600 ล้านคน ซึ่งขณะนี้ มีรัฐต่างๆ ต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างน้อย 7 รัฐ โดยรัฐที่ประสบปัญหาเหล่านี้ต่างเรียกร้องขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากรัฐบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้อน้ำมันดีเซลมาเดินเครื่องปั่นไฟท่อน้ำเข้านา

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 12 ส.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 16 ส.ค. ศกนี้

การประมูลเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อจำนวน 110,000 ตัน ประกอบด้วยบริษัท Toepfer International เสนอข้าวจากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 623.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f liner out และบริษัท Olam International เสนอข้าวจากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 629 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f liner out และซื้อจากบริษัท Saif International ซึ่งเสนอข้าวจากประเทศอูรูกวัย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 671 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ทั้งนี้ เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้นำมาเทียบกับปีที่ผ่านมา อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 580,000 ตัน

ที่มา The Iraqi Grain Board

FAO

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organisation (FAO) ออกแถลงการณ์จากสำนักงานใหญ่ ในกรุงโรม อิตาลี โดยได้ปรับลดการคาดการณ์ผลผลิตข้าวทั่วโลกในปี 2555 ลง 7.8 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตของอินเดียลดลง จากฝนตกช่วงฤดูมรสุมถึงกลางเดือน ก.ค. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 22 % และคาดว่าอีกหลายประเทศ ผลผลิตข้าวจะลดลงในปีนี้อย่างเช่นกัน เช่น กัมพูชา ใต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และเนปาล ส่วนที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และไทย ภูมิภาคแอฟริกาคาดว่าจะผลิตได้เพิ่มถึง 3% และออสเตรเลียเพิ่ม 32% เมื่อเทียบกับผลผลิตปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม FAO คาดว่า ผลผลิตข้าวโดยรวมทั่วโลกปีนี้ จะมีจำนวน 724.5 ล้านตันข้าวเปลือก มากกว่าปีที่แล้ว ส่วนในแง่ของราคา แถลงการณ์ระบุว่า ยังคง “มั่นคงอย่างน่าประหลาดใจ” หลังปรับตัวสูงขึ้น 2 % ในเดือนพ.ค. ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับ ตลาดข้าวโพดและข้าวสาลี แต่ทิศทางในอนาคตของราคาข้าวยังคงไม่แน่นอน

ที่มา Riceonline.com